

KHI ĐỨC TIN, ƠN GỌI, SỨ MỆNH LÀ LỄ SỐNG.

Lời tiễn biệt của Cha Marcello ĐOÀN MINH, Đại diện Linh mục Đoàn giáo phận Đà Nẵng trong Thánh lễ An táng Đức cố Giám mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh-Sáng ngày 25/11/2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng

Trọng kính Đức Cha Phao-lô Tịnh.

Ở cuối bài suy niệm về tổ phụ Abraham trong tập Tản Mạc 10, Đức Cha viết: *“Không phải chuyện đơn giản khi nói về những gì đức tin xác tín, những gì đức tin hi vọng và những gì đức tin không mong ước. Chỉ khi nào có lòng hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa và hết tình tin thác vào Ngài, thì bấy giờ mới nghiệm thấy đức tin là lễ sống của đời Kitô hữu”*. Con xin mượn ý từ câu nói đó để thưa đôi lời về cuộc hành trình đức tin 93 năm của Đức Cha với 63 năm linh mục, 23 năm giám mục. Tất cả là đều “không phải là chuyện đơn giản”, nhưng với lòng tin thác vào Chúa, hồng ân đức tin, huyền nhiệm thánh chức, vẻ cao cả của sứ mệnh đào tạo giáo sĩ đã thành lễ sống của Đức Cha.

Trong suốt cuộc đời, ngay cả thời hưu dưỡng, Đức Cha đã miệt mài học hỏi, nghiên cứu, đối thoại, giảng dạy, viết lách. Đức Cha để lại trong lòng những người không cùng tôn giáo, con cái cháu chắt, giáo dân, các thầy, các chú, cựu chủng sinh, tu sĩ nam nữ, thành viên tu hội đời, anh em linh mục, dấu ấn của một người ông, người cha cũng là “ông bố đóc”, người bạn hữu nhân hiền, một người thầy cũng là mục tử cần mẫn trong trách nhiệm, trầm lắng kính cẩn với Thiên Chúa, chân thành cởi mở với con người.

Muôn cõi lòng sẽ tưởng nhớ và tri ân bậc Chủ Chăn đã sống, cử hành, bảo vệ và truyền rao chân lý đức tin. Lịch sử các giáo phận mãi mãi ghi công những vị tôn sư tâm huyết, trong đó có Đức Cha, hiến dâng công khó cả cuộc đời cho sự nghiệp đào tạo hàng giáo sĩ để vườn hoa Giáo Hội, cánh đồng truyền giáo đó đây tươi xanh lên như đồng cỏ mùa xuân, *“xuân thảo bích sắc”*.

Trong ngày Chúa gọi Đức Cha về với Chúa, các linh mục các thế hệ trong đại gia đình Xuân Bích đến trước bàn thờ lặp lại lời thánh vịnh: *“Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con vận mạng con, chính Ngài nắm giữ”* (Tv 15, 5).

Và hôm nay, trong giờ kinh sách, các linh mục đọc bài giảng huấn của thánh Tôma Aquinô: *“Trong cuộc sống đời đời, con người được kết hợp với Thiên Chúa vì Chúa là phần thưởng và cùng đích cho mọi lao nhọc của chúng ta... Sống đời đời cũng là được cất lên lời ngợi khen tuyệt diệu, được hoàn toàn thỏa mãn mọi ước mong”*.

Chúng con bái chào tiễn biệt Đức Cha, người Cha Chung, vi Thầy khả kính của chúng con. Những gì lầm lỗi thiếu sót nơi chúng con, xin Đức Cha thương tình tha thứ. Đức Cha ra đi nhưng giáo huấn và gương sống của Đức Cha vẫn còn in dấu trong tâm hồn chúng con.

Xin lòng thương xót của Chúa trở nên phần gia nghiệp, chén phúc lộc, sự sống vĩnh hằng, bài ca muôn thuở cho Đức Cha kính yêu vì Đức Cha đã đến đây để ‘khiêm tốn phục vụ’ hầu đưa Thiên Chúa đến với con người và đưa con người trở về cùng Thiên Chúa.